



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง กำหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา) เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา)
โดยกำหนดระเบียบปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดสงขลา
กรณีผู้สมัครที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี ตาก นครปฐม กรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตบางแค
เขตหนองแขม) ต้องนำหนังสือรับรองผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งมีผลตรวจไม่เกิน
๗๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาออกเดินทางมาแสดงก่อนเข้ารับการสอบด้วย นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า
จังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีบุคคลทั่วไปที่มีต้นทางการเดินทางจากพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี
นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร (เฉพาะเขตบางแค เขตวัฒนา เขตคลองเตย) ซึ่งต้องเดินทางเข้า
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ให้มีหนังสือรับรองผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ซึ่งมีผลการตรวจไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่เวลาออกเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการ
ทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยเร็ว

ในการนี้ จึงให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริม-
และพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา) ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ ๑๔/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ และคำสั่งฉบับที่อาจกำหนดต่อไป อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพิท จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป